

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Date : 17 พ.ค. 2545	Page : 34	Source : เติญิวัด	No : 0000
Keyword			45201191

สืบสวน 'พระราชปณิธาน' สมเด็จพระเจ้า จุดประกายมูลนิธิรักษาเทียมเพื่อคนพิการ!!

34

มูลนิธิรักษาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานนั้น นับเป็นมูลนิธิที่พระราชทานกำเนิดโดยสมเด็จพระเจ้าอย่างแท้จริง มีวัตถุประสงค์คือ จัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการที่ด้อยโอกาสและยากไร้ทั่วประเทศโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา เพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัว

พล.อ.ถนอม สนิชวานนท์ องคมนตรี บอกว่า มูลนิธิฯ ได้ทำขาเทียม โดยฝีมือกรมช่างกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลต่าง ๆ ให้สามารถทำขาเทียมตามแบบของมูลนิธิ และจัดส่งวัสดุการทำขาเทียมไปให้เพื่อที่โรงพยาบาลเหล่านั้น สามารถทำขาเทียมให้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดของตนได้โดยไม่คิด

มูลค่า อีกวิธีหนึ่งคือการจัดหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่ออกไปทำขาเทียมยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ขณะนี้มูลนิธิได้จัดหน่วยทำขาเทียมไปยังจังหวัดต่าง ๆ แล้ว 68 ครั้ง ใน 50 จังหวัด เป็นขาเทียมที่ทำให้ผู้ป่วย จำนวน 10,642 ขา

ที่ผ่านมามูลนิธิรักษาเทียมร่วมกับมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลิกจังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ศูนย์กลางสำหรับทำขาเทียมพระราชทานให้แก่ผู้พิการในจังหวัด ทำให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประกอบอาชีพต่อไปได้ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าและเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวาระวันคล้ายวันประสูติอีกด้วย

ในปัจจุบันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจราจรที่คับคั่งและก่อให้เกิดอุบัติเหตุ



อย่างมาก เป็นผลทำให้ทางการแพทย์และการสาธารณสุขต้องเพิ่มการทำงานขึ้นเป็นเงาตามตัว การรักษาพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นส่วนหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในการรักษาผู้ประสบภัยทางอุบัติเหตุเหล่านั้น ซึ่งส่วนมาก ถ้าไม่เสียชีวิตก็ต้องมีการตัดอวัยวะที่สำคัญ ๆ เช่น แขนหรือขาออกไปทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีเช่นเดิม และเป็นภาระของครอบครัวและสังคม

โรงพยาบาลระยองตระหนักถึงเรื่องนี้ และได้ให้ทางหน่วยงานกายอุปกรณ์เสริมและเทียมกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูทำการประดิษฐ์เครื่องช่วยผู้พิการให้แก่ผู้สูญเสียอวัยวะเหล่านั้นแต่ร่างกายอุปกรณ์ไม่สามารถที่จะให้บริการต่อผู้ที่สูญเสียอวัยวะที่นับวัน

จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้ทั่วทุกคนเพราะมีข้อจำกัดทางด้านกำลังคนทำให้มีผู้สูญเสียอวัยวะอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ

ปัจจุบันมูลนิธิขาเทียม มีหน่วยงานที่ออกปฏิบัติงานการทำขาเทียมเคลื่อนที่ไปทั่วประเทศตลอดจนถึงประเทศเพื่อนบ้าน โดยทำอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันสั้นและเพื่อให้ผู้พิการเหล่านั้นมีขาเทียมใช้ทุกคนจึงขอเสนอโครงการจัดทำขาเทียมพระราชทานจากมูลนิธิขาเทียมขึ้นที่โรงพยาบาลระยอง เพื่อให้ผู้พิการเหล่านั้นได้รับขาเทียมสามารถช่วยเหลือตนเองและประกอบอาชีพได้ เพื่อให้ผู้พิการไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการประชา

สัมพันธิให้ผู้พิการทราบถึงหน่วยงานกายอุปกรณ์เสริมและเทียมโรงพยาบาลระยองได้ดำเนินการผลิตและซ่อมแซมเครื่องช่วยผู้พิการ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปท่าไกล ๆ ทำให้เสียทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนากายอุปกรณ์เสริมและเทียม กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลระยองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย คือผู้พิการขาขาดได้เข้าและเหนือเข้าในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง ในจำนวนนี้มีผู้มารับบริการจำนวน 152 คน เป็นจำนวน 169 ขา ในส่วนของสาเหตุของการถูกตัดขา อุบัติเหตุจากรถ 123 คน แผลเรื้อรัง 8 คน เบาหวาน 3 คน เลือดอุดตัน 4 คน เทียบกับระเบิด 4 คน พิการแต่กำเนิด 4 คน งูกัด 3 คน ไฟฟ้าช็อต 1 คน มะเร็ง 1 คน ถูกยิง 1 คน รวมจำนวน 152 คน

ด้าน นายวัลลภ ประครองยศ อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 122/8 หมู่ 8 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง หนึ่งในผู้พิการต้องตัดขาเหนือเข่าทั้ง 2 ข้าง เล่าว่านับว่าเป็นเรื่องที่โชคร้ายสำหรับตนเป็นอย่างยิ่งหลังจากเมื่อทราบว่าทางโรงพยาบาลระยองรับสมัครผู้พิการเพื่อขอรับขาเทียมฟรี คนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้ารับขาเทียมด้วย

คนเรานั้นถือกำเนิดไม่ได้ บางคนพิการมาตั้งแต่กำเนิด บางคนประสบอุบัติเหตุ...วันนี้มูลนิธิขาเทียมมีส่วนช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้ผู้พิการได้มีโอกาสในการดำรงชีวิตที่ดีอีกต่อไป.

ยศวิน รัตนโภา